

LỄ HỘI HALLOWEEN 2022 ĐẦY ẮN TƯỢNG CỦA LỚP 4A1- TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN



Vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm, người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới lại đón chờ lễ hội Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trang. Lễ hội Halloween mang ý nghĩa giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời cũng là sân chơi để mọi người được vui chơi và xích lại gần nhau hơn. Với ý nghĩa như vậy, chiều thứ sáu ngày 28/10/2022, Ban phụ huynh phối hợp cùng GVCN 4A1- Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức Lễ hội Halloween 2022 với chủ đề "Sắc màu tình bạn". Lễ hội diễn ra trong không khí hào hứng vui vẻ của các em học sinh trong lớp, các em được ban phụ huynh và cô giáo tạo ra những khuôn mặt độc đáo với bộ hóa trang lễ hội.

Nguồn gốc của Lễ hội Halloween đến từ phương Tây, tuy nhiên với sự phát triển và kết nối toàn cầu, ngày hội này đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và trở thành một sự kiện văn hóa thường niên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của trẻ em. Nối tiếp sự thành công của các chương trình Lễ hội Halloween những năm trước tại lớp, ban phụ huynh và GVCN lớp 4A1 đã tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động phong phú hướng đến ngày lễ độc đáo này. Chiều thứ 6, ngày 28/10/2022, tại lớp 4A1, vào tiết hoạt động trải nghiệm đã diễn ra hoạt động ngoại khóa dành cho bạn học sinh trong lớp đó chính là Ngày hội Halloween 2022. Bạn nhỏ nào cũng háo hức và chuẩn bị trang phục cũng như hóa trang những khuôn mặt theo đúng chủ đề trong hoạt động này.

Khung cảnh lớp học của các bạn nhỏ từ tối hôm trước đã được các cô bác phụ huynh trang trí thật khác. Sắc đen huyền bí xen lẫn sắc cam vui tươi, trắng giản dị đã tạo nên một không khí Halloween tràn ngập khắp lớp 4A1. Giờ ra chơi đã hết, các bạn nhỏ nào cũng háo hức, sẵn sàng khoác lên mình bộ trang phục độc đáo nhất. Các con hóa thân với nhiều khuôn mặt của những nhân vật khác nhau, từ nhân vật anh hùng chiến đấu, hình ảnh người nhện đến những mũ phù thủy với cây chổi, ma cà rồng, công chúa,... đáng yêu và thú vị, khiến mọi người thích thú.



Việc tổ chức Halloween trong trường học, lớp học, bên cạnh cơ hội tìm hiểu về phong tục tập quán của các nước phương Tây, các bạn học sinh còn phát huy tính sáng tạo, thỏa sức thể hiện phong cách bản thân và tăng cường tính đoàn kết, gắn bó thông qua các hoạt động tập thể. Lễ hội Halloween năm 2022 với chủ đề "Sắc màu tình bạn" cũng chính là dịp để giáo dục học sinh về giá trị của tình bạn, giúp các em biết trân trọng tình bạn trong cuộc sống.

Chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh của Lễ hội Halloween năm 2022 của lớp 4A1 đầy ấn tượng, đánh dấu thêm một mùa Halloween tại ngôi nhà Giang Biên đáng nhớ nhé!













Tưng bừng, nhộn nhịp, vui vẻ là ấn tượng của mỗi bạn nhỏ tham gia Lễ hội Halloween – Sắc màu tình bạn năm 2022 tại lớp 4A1, trường Tiểu học Giang Biên. Lễ hội Halloween đã khép lại nhưng những ánh mắt luyến tiếc, những cảm xúc vui tươi mà các em trải qua sẽ được lưu lại mãi trong tâm hồn những cô cậu học trò nhỏ và trong những bức hình ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Happy Halloween 2022, hẹn gặp lại sang năm nhé!

Người thực hiện
Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Hạnh